



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบับที่ ๑๕)

ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ข้อ ๓ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้บรรดามาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัด การขนส่งสาธารณะ และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนยังคงให้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดขึ้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ยังคงใช้บังคับต่อไป จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้

๑. การกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH)

ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้ทุกหน่วยงานมีสัดส่วนบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) ร้อยละ ๖๐ หรือให้เป็นดุลยพินิจของรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับผู้อำนวยการสำนัก พิจารณาตามภารกิจของหน่วยงาน

๒. การปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH)

๒.๑ การลงเวลาปฏิบัติราชการ ให้ลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH และการมาปฏิบัติราชการในสถานการณ์ปกติ) โดยให้ลงเวลาทาง URL <https://pis.parliament.go.th> ระบบสารสนเทศรัฐสภา (ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ) และเข้าใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้ (Username) กลางตามที่สำนักสารสนเทศกำหนด แทนระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งสำนักงานของสำนักสารสนเทศ (เดิม) (ช่วงเวลาในการเข้าระบบเข้า ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา ออก ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา) โดยให้ยกเลิกการเหลื่อมเวลาปฏิบัติราชการและการสแกนลายนิ้วมือด้วยเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ลงเวลาปฏิบัติราชการในบัญชีตามที่สำนักบริหารงานกลางกำหนด

๒.๒ การลาปฏิบัติราชการ ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) หากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างมีความประสงค์จะลาในทุกกรณีตามที่ระเบียบกำหนด เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ให้ยื่นผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติ

๒.๓ แนวทางการกำกับติดตามงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน มอบหมายการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) เป็นรายสัปดาห์ หรือมอบหมายให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ระบบ E-Learning มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการทำงาน ระบบวิธีการ ติดต่อสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์มือถือ หรือ Line ที่จะต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) ได้ตลอดระยะเวลา เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน และกำชับบุคลากร ไม่อนุญาตให้ออกนอกสถานที่ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน กรณีที่มีภารกิจสำคัญหรือเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชา สามารถเรียกตัวบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) ให้มาปฏิบัติภารกิจได้ทันที หรือปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์


๒.๔ ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) ให้งดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเขตสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก

๒.๕ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) จัดส่งสำนักนโยบายและแผน ภายในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมเสนอต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) ตระหนักและ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เต็ม กำลังความสามารถ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุขและของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางพรพิศ เพชรเจริญ)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร